



ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองในตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง จึงได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวลักษมี พุกพัก
๒	๐๐๖	นายนครินทร์ มูลบัณฑิตย์
๓	๐๐๔	นางสาวสุนทรี แสงวิเศษ

